

มารยาทในการเยี่ยมคนไข้

[ไทย]

آداب عيادة المريض

[باللغة التايلاندية]

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮ์ อัล-ตุไวญีรี

محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

แปลโดย: สุกรี นูร จงรักสัตย์

ترجمة: شكري نور

ตรวจทาน: อุษมาน อิดริส

مراجعة: عثمان إدريس

จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิสิกฮ์ อัล-อิสลามีย

المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัล-รีอบวะฮ์ กรุงริยาดี

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

มารยาทในการเยี่ยมคนไข้

คุณค่าของการเยี่ยมคนไข้

1. มีรายงานจากเชาบานซึ่งเป็นคนรับใช้ท่านเราะสุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่าท่านเราะสุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

.« »

ความว่า : “ผู้ใดเดินทางไปเยี่ยมคนไข้เขาจะคงอยู่ในสภาพของผู้ที่เก็บเกี่ยวผลพวงแห่งสรวงสวรรค์จนกว่าเขาจะเดินทางกลับ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2568)

2. มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ว่าท่านเราะสุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

»

.«

ความว่า : “ผู้ใดไปเยี่ยมคนไข้หรือเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งในแนวทางของอัลลอฮฺ จะมีคนผู้เรียกเขาว่า “ท่านเป็นคนดีแล้ว การเดินทางของท่านดีแล้ว และท่านได้เตรียมบ้านในสวรรค์แล้ว” (หะสัน บันทึกโดยอัตติรมิซีย์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 2008 เศาะฮิหฺสูนนัตติรมิซีย์ หมายเลข 1633 และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1443 เศาะฮิหฺสูนนอบนิมาญะฮฺ หมายเลข 1184)

3. จากอะลี เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู เล่าว่า :

» - -

.«

ความว่า : ฉันได้ยินท่านเราะสุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดไปเยี่ยมเพื่อนมุสลิมของเขา เขาจะเดินท่ามกลางผลพวงที่พร้อมเก็บในสรวงสวรรค์จนกว่าเขาจะนั่งลง และเมื่อเขานั่งลงเราะฮฺมัต(ความเมตตาของอัลลอฮฺ)ก็จะปกคลุมเขา หากเขาไปในตอนเช้า เหล่ามะลาอิกะฮฺจำนวนเจ็ดหมื่นจะขอร้องโทษให้แก่เขาจนกระทั่งถึงเวลาเย็น และหากเขาไปในเวลาค่ำเหล่ามะลาอิกะฮฺจำนวนเจ็ดหมื่นจะขอร้องโทษให้แก่เขาจนกระทั่งถึงเวลาเช้า” (เศาะฮิหฺ บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 3098 เศาะฮิหฺสูนนอบิดาวูด หมายเลข 2655 และ

บันทึกโดยอภินุมาญะสุตามสำนวนนี้ หมายเลข 1442 เศาะฮีหุสุนันอภินิมาญะสุ หมายเลข 1183)

หุกุม (กฎ) ของการเยี่ยมคนไข้

จากอัลบัรรอห์ บินอาซิบ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เล่าว่า :

.

ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้สั่งให้เราทำเจ็ดอย่าง และห้ามไม่ให้เราทำเจ็ดอย่าง สั่งให้เราตามส่งศพไปสู่กุโบร์ ให้เยี่ยมผู้ป่วย ให้ตอบรับผู้เชิญชวน ให้ช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่แกล้ง(ถูกอธรรม) ให้ทำตามที่สาบาน ให้กล่าวตอบบسلام และให้ขอดุอาให้แก่ผู้จาม และท่านได้ห้ามเราไม่ให้ใช้ภาชนะเงิน แหวนทอง ผ้าไหมหยาบ ผ้าไหมบริสุทธิ์ ผ้าม็อกซี (คือผ้าชนิดหนึ่งที่ปนกับไหม) และผ้าอิสติบร็อก(ผ้าชนิดหนึ่งที่มีไหมปนอยู่). (มุตตะฟิฮ อะลัยฮุ บันทึกโดยอัลบุคอรัยตามสำนวนนี้ หมายเลข 1239 และมุสลิม หมายเลข 2066)

คำที่ควรกล่าวเมื่อเห็นผู้ตกทุกข์

มีรายงานจากอับนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา ว่าท่านเราะสูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

: »

.«

ความว่า : “ผู้ใดเห็นคนตกทุกข์(ประสบกับบททดสอบเช่นเป็นโรค พิการ หรืออื่นๆ) แล้วกล่าว ว่า

(แปลว่า ขอขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทรงให้ฉันเป็นสุขจากสิ่งที่ท่านประสบและทรงให้ความเป็นพิเศษอย่างเหลือล้นแก่ฉันมากกว่าหลายสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง) ทุกข์นั้นก็จะไม่ตกถึงเขา” (เศาะฮีหุ บันทึกโดยอัลญะบาเราะนีญ์ ในอัลเอาสีอฎุ หมายเลข 5320 ดู อัลซิลลีละฮุ อัลเศาะฮีหะฮุ หมายเลข 2737)

ผู้เยี่ยมผู้ป่วยควรนั่งตรงไหน ?

จากอับนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา เล่าว่า :

ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อท่านเยี่ยมผู้ป่วยท่านจะนั่งตรงศีรษะของเธอ (เศาะฮี้หฺ บันทีกโดยอัลบุคอรียฺในอัลอะดับอัลมุฟรัด หมายเลข 546 เศาะฮี้หฺอัลอะดับอัลมุฟรัด หมายเลข 416)

ดุอาที่ควรขอให้แก่ผู้ป่วยในตอนไปเยี่ยมเขา

1. มีรายงานจากอิบน์อุบباس เราะวะฎียัลลอฮฺ อันสุมา ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

: »

.«

ความว่า : “ผู้ใดไปเยี่ยมผู้ป่วยที่คิดว่าชะตาของเขายังไม่ถึงคาด แล้วกล่าวใกล้ตัวเขาเจ็ดครั้งว่า

(แปลว่า ฉันขอจากอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นเจ้าของบัลลังอันยิ่งใหญ่โปรดให้ท่านฟื้นจากไข้) อัลลอฮฺก็จะให้เขาหายจากโรคนั้น (เศาะฮี้หฺ บันทีกโดยอบูดาวูดตามสำนวนนี้ หมายเลข 3106 เศาะฮี้หฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 2663 และบันทีกโดยอัตติรมิซียฺ หมายเลข 2083 เศาะฮี้หฺสุนันอัตติรมิซียฺ หมายเลข 1698)

2. มีรายงานจาก अबดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เราะวะฎียัลลอฮฺ อันสุมา ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

: »

.«

ความว่า : “เมื่อชายคนหนึ่งไปเยี่ยมผู้ป่วย เขาจงกล่าวว่า

(แปลว่า โอ้พระองค์อัลลอฮฺ ขอโปรดทรงทำให้บ่าวของพระองค์ฟื้นจากไข้เพื่อเขาจะได้เอาชนะศัตรูเพื่อพระองค์ หรือเดินไปละหมาดเพื่อพระองค์) (หะสัน บันทีกโดยอะหมัด หมายเลข 6600 ดู อัลลิลลิลละฮฺ อัลเศาะฮี้หะฮฺ หมายเลข 1365 และบันทีกโดยอบูดาวูดตามสำนวนนี้ หมายเลข 3107 เศาะฮี้หฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 2664)

3.มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺา ว่า :

» - - - -
«

ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อท่านไปเยี่ยมคนไข้ หรือมีคนพาคนไข้ไปหาท่าน ท่านจะกล่าววว่า

(แปลว่า ขอโปรดทรงรักษาไข้ให้หายด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลของมนุษย์ ! ขอโปรดทรงรักษาไข้ด้วยเถิด เพราะพระองค์คือผู้รักษา ไม่มีการหายป่วยนอกจากด้วยการรักษาของพระองค์ เป็นการหายป่วยที่ไม่ปล่อยทิ้งโรคข้างเคียงใดๆ ตามมา(หรือเมื่อเป็นโรคอีกอัลลอฮฺก็จะทรงให้หายอีก)) (มุตตะฟีก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีห์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 5675 และมุสลิม หมายเลข 2191)

4.จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺมา เล่าว่า :

» - - - ...:
«

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ท่านจะกล่าววว่า

(แปลว่า ไม่เป็นไรแล้ว (ไม่มีบาปแล้ว) หายแล้ว (มันได้ชำระล้างบาปแล้ว) อินชาอัลลอฮฺ) (บันทึกโดยอัลบุคอรีห์ หมายเลข 3616)

ผู้หญิงเยี่ยมผู้ป่วยชายได้เมื่อปลอดจากฟิตนะฮฺ

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺา เล่าว่า :

- - - - -
...
» - -
. «

ความว่า : เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไปถึงยังมะดีนะฮฺใหม่ ๆ นั้น อุบัยกรุและบิลาลได้ป่วย นางเล่าต่อว่า ฉันจึงเข้าหาทั้งสองและถามว่า โอ้ท่านพ่อ ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง ? โอ้ท่านบิลาล ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง ? ท่านหญิงอาอิชะฮฺเล่าต่อว่า แล้วฉันเลยไปหาท่านเราะสูลุลลอฮฺและเล่าเรื่องความป่วยของทั้งสองแก่ท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “โอ้พระองค์

อัลลอฮฺ! ขอโปรดทรงให้เรารักเมืองมะดีนะฮฺเหมือนความรักของเรามีต่อเมืองมักกะฮฺหรือมากกว่านั้น ใต้พระองค์อัลลอฮฺ! ขอโปรดทรงประทานพลาณามัยที่ดี โปรดทรงประทานความจำเริญให้แก่เราในกอบกัมและทะนान (การค้าขาย) ของมัน (เมืองมะดีนะฮฺ) และขอโปรดทรงย้ายโรคภัยของมันออกไปอยู่ที่ญุฬะฮฺ” (ญุฬะฮฺ คือ สถานที่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองมักกะฮฺราวหกไมล์ เป็นมีก้อตหรือสถานที่เริ่มต้นประกอบอุมเราะฮฺสำหรับชาวชาม (ซีเรีย จอร์แดน เลบานอน ปาเลสไตน์) และเป็นสถานที่ที่มีกิตติศัพท์ในด้านโรคภัยไข้เจ็บซึ่งทุกคนที่ผ่านที่นั่นส่วนใหญ่ว่าป่วยเป็นไข้ - ดู พัตหุลบารีย์ ในการอธิบายหะดีษที่ 1524 - ผู้แปล) (มุตตะฟัค อะลยฺฮฺ บันทีกโดยอัลบुकอรียฺตามสำนวนนี้ หมายเลข 5654 และมุสลิม หมายเลข 1376)

การเยี่ยมคนมุซริก (ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม)

จากอนิส เราะฮะฎียัลลอฮฺ อันฮฺ เล่าว่า :

- - -
. « » -
- - . - -
« »

ความว่า : มีเด็กชายชาวยิวคนหนึ่งรับใช้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยฺฮิ วะสลัลัม ได้ป่วยลง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยฺฮิ วะสลัลัม จึงไปเยี่ยมเขา ซึ่งท่านได้นั่งลงตรงศีรษะของเขาและกล่าวกับเขาว่า “จงรับอิสลามเถิด” เขาเลยจ้องมองบิดาซึ่งอยู่ใกล้ ๆ เขา (เพื่อขอความเห็นจากบิดา) แล้วบิดาของเขาก็กล่าวว่า “เจ้าจงเชื่อฟังอนุลกอซิม(หมายถึงท่านนบี) ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยฺฮิ วะสลัลัมเถิด” เขาจึงเข้ารับอิสลาม แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยฺฮิ วะสลัลัม ก็ออกมาพร้อมกับกล่าวว่า “ขอขอบคุณอัลลอฮฺ ผู้ทรงกู้เขาให้รอดพ้นจากไฟนรก” (บันทีกโดยอัลบुकอรียฺ หมายเลข 1356)

การเป่าตัวผู้ป่วย

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฮะฎียัลลอฮฺ อันฮฺ ว่า :

- - -

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยฺฮิ วะสลัลัม ได้เป่าตัวของท่านด้วยอัลมุเอามีซาต(อัลมุเอามีซาต คือ สุเราะฮฺอัลฟะลัก และสุเราะฮฺอันนาส ซึ่งเป็นสองสุเราะฮฺสุดท้ายของอัลกุรอาน

บางท่านกล่าวว่ารวมสุเราะฮ์ อัลอิคลาศ อีกหนึ่งสุเราะฮ์ด้วยซึ่งเป็นความเห็นที่อิบนุ หะญัวร์ รับรอน - ดุ ฟัตหุลบารีย์) ในการป่วยครั้งที่ท่านเสียชีวิตลงซึ่งเมื่ออาการป่วยของท่านหนักขึ้น ฉันจึงใช้มันเป่าลงบนตัวท่านและฉันใช้มือท่านลูบตัวท่านเอง เพราะความบะเราะกะฮ์ของมือ ท่าน (มุตตะฟัค อะลัยฮฺ บันทีกโดยอัลบุคอรีห์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 5735 และมุสลิม หมายเลข 2192)

การแนะนำผู้ป่วยในสิ่งเป็นประโยชน์

1. มีรายงานจากอุสมาน บินอบิลอาศ อับชะเกาะะฟีย์ เราะวะฎียัลลอฮฺ อันฮฺ ว่า:

« » -
« »

ความว่า : เขาได้ระบายต่อท่านเราะฮ์สุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม ถึงความเจ็บปวดที่เกิดในตัวของเขานับตั้งแต่เข้ารับอิสลาม ท่านเราะฮ์สุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม จึงบอกกับเขาว่า “ท่านจงเอามือวางลงบนอวัยวะส่วนที่เจ็บปวดของร่างกายและกล่าวว่า “บิสมิลลาฮฺ” สามครั้ง และกล่าวว่า

(แปลว่า ฉันขอความคุ้มครองด้วยอัลลอฮฺและความสามารถของพระองค์จากพิษภัยที่ฉันพบบและหวาดกลัว) (บันทีกโดยมุสลิม หมายเลข 2202)

2. มีรายงานจากอิบนุอับบาส เราะวะฎียัลลอฮฺ อันฮฺมา ว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม ได้กล่าวว่า :

« »
ความว่า : “การบำบัดรักษานั้นมีอยู่สามวิธี คือ การเอาเลือดออก(กรอกเลือด) การดื่มน้ำผึ้งหรือการประคบด้วยไฟ และฉันขอห้ามประชาชาติของฉันไม่ให้ใช้วิธีประคบไฟ (การที่ท่านนบีบอกถึงวิธีการรักษาด้วยการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคแต่ท่านห้ามนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งดังกล่าวเป็นที่อนุมัติเฉพาะเท่าที่จำเป็น เช่นการฉายแสงเลเซอร์ที่ใช้ในวงการแพทย์ในสมัยปัจจุบัน ดุ ฟัตหุลบารีย์ในคำอธิบายหะดีษนี้ - ผู้แปล) (มุตตะฟัค อะลัยฮฺ บันทีกโดยอัลบุคอรีห์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 5681 และมุสลิม หมายเลข 2205)

3. มีรายงานจากอบีสุร็อยเราะฮ์ เราะวะฎียัลลอฮฺ อันฮฺ ว่าเขาได้ยินท่านเราะฮ์สุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม กล่าวว่่า :

. «

»

ความว่า : “แท้จริงในเมล็ดอัลหับบะตุสเสาดาร์(เมล็ดยี่หว่าดำ) นั้นมียารักษาสำหรับทุกคน ยกเว้นความตาย” (มุตตะฟีก อะลยฮฺ บันทีกโดยอัลบุคอรีห์ หมายเลข 5688 และมุสลิมตามสำนวนนี้ หมายเลข 2215)

4. จากอุ้มมูรอฟีอฺ เราะะฎียัลลอฮุ อันฮฺา คนรับใช้ของท่านเราะสูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลยฮฺิ วัะสลัลมฺ เล่าว่า :

.

-

-

ความว่า : “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลยฮฺิ วัะสลัลมฺ นั้น ทุกครั้งที่ได้รับบาดเจ็บหรือโดนหนามตำ ท่านจะทาด้วยอัลหิ์นนาฮ์(อัลหิ์นนาฮ์ (al-Henna) คือ พืชที่ใช้ย้อมผมหรือเล็บให้เป็นสีแดง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะในหมู่ผู้หญิง – ผู้แปล) (หะสัน บันทีกโดยอัตติรมิซียฺ หมายเลข 2054 เศาะฮี้หฺุสุนันอัตติรมิซียฺ หมายเลข 1676 และบันทีกโดยอิบนุมาญะฮฺุตามสำนวนนี้ หมายเลข 3502 เศาะฮี้หฺุสุนันอิบนิมาญะฮฺุ หมายเลข 2821)

คำที่ควรกล่าวกับผู้ป่วยหรือผู้ตาย

1. มีรายงานจากอุ้มมุสะละมะฮฺุ เราะะฎียัลลอฮุ อันฮฺา ว่าท่านเราะสูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลยฮฺิ วัะสลัลมฺ ได้กล่าวว่า:

. «

»

-

-

. «

»

.

-

ความว่า : “เมื่อพวกท่านไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือคนตายก็จงกล่าวแต่สิ่งดี ๆ เพราะมะลาอิกะฮฺุจะกล่าว”อามีน” ต่อสิ่งที่พวกท่านได้กล่าวไว้” (อามีน แปลว่า โอ้พระองค์อัลลอฮุ ขอโปรดทรงตอบรับ ซึ่งการกล่าวอามีนของมะลาอิกะฮฺุต่อคำพูดหรือคำขอใด ๆ จะทำให้คำขอนั้น ๆ ถูกตอบรับโดยง่าย) นางเล่าต่อว่า ครั้น เมื่ออบูสะละมะฮฺุ (สามีของนาง) เสียชีวิตลงฉันก็ได้ไปหาท่านเราะสูลุลลอฮุและพูดว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮุ อบูสะละมะฮฺุได้สิ้นชีวิตแล้ว ท่านเลยกล่าวว่า เธอจงกล่าวซิว่า

(แปลว่า ใช้พระองค์อัลลอฮ์ ขอโปรดทรงประทานอภัยให้แก่ฉันและเขา และให้ฉันมีปลายทางที่ดีหลังจากเขา) นางเล่าว่า “แล้วอัลลอฮ์ก็ทดแทนคนที่ดีกว่าเขาให้แก่ฉันนั้น นั่นคือมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 919)

2. จากอุมมุสะละมะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา เล่าว่า :

- -
» .«
» .«
.
.»

ความว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เข้าหาอบีสะละมะฮ์ในสภาพที่ดวงตาของเขาได้เบิกค้ำ ท่านจึงลูบมันให้ปิดลงแล้วกล่าวว่า “ดวงวิญญาณนั้น เมื่อมันถูกจับ (สิ้นชีวิต) ดวงตาก็จะมองตาม” แล้วคนในครอบครัวของเขาคนหนึ่งก็ตะโกนครวญคราง ท่านเลยกล่าวว่า “จงอย่ากล่าวขอสิ่งใดให้เกิดกับตัวพวกท่านนอกจากสิ่งดี ๆ เพราะเหล่ามะลาอิกะฮ์จะกล่าว ”อามีน“ ต่อสิ่งที่พวกท่านกล่าว” หลังจากนั้นท่านก็ได้ขอคูหาว่า

(แปลว่า ใช้พระองค์อัลลอฮ์ !ขอโปรดทรงประทานอภัยให้แก่อบีสะละมะฮ์ (เมื่อเราต้องการจะขอคูหาให้แก่ผู้ตายคนใดก็ให้เปลี่ยนชื่อจากอบีสะละมะฮ์ให้เป็นชื่อคนตายที่เราต้องการ- ผู้แปล) โปรดทรงเลื่อนตำแหน่งของเขาให้อยู่ในกลุ่มผู้ได้รับทางนำ โปรดทรงสืบทอดทายาทของเขาให้อยู่ในหมู่คนที่หลงเหลือ โปรดทรงประทานอภัยแก่พวกเราและแก่เขาเถิดใช้พระเจ้าแห่งสากลโลก และโปรดทรงขยายหลุมศพให้กว้างขวางและทำมันให้สว่างไสวสำหรับเขา) (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 920)

การจุมพิตคนตาย

มีรายงานจากอิบน์อุบบาสและท่านหญิงอาอิชะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม ว่า:

- - - -

ความว่า : อนุบักร์ได้จุมพิตท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่ท่านได้เสียชีวิตลงแล้ว (บันทึกโดยอัลบุคอรี หมายเลข 5709)

การปิดเป่าผู้ป่วย

1. มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ว่า :

»

-

-

. «

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม ได้ปิดเป่าคนในครอบครัวบางคนโดยท่านจะเอามือขวาถูบพร้อมกล่าวว่า

(แปลว่า โอ้พระองค์อัลลอฮฺ ! โอ้พระเจ้าของมนุษย์ ! ขอโปรดทรงให้ป่วยหายไปและโปรดทรงรักษาเขาด้วยเถิดเพราะพระองค์คือผู้รักษา ไม่มีการหายป่วยนอกจากด้วยการรักษาของพระองค์ เป็นการหายป่วยที่ไม่ทั้งโรคข้างเคียงใด ๆ ตามมา (หรือเมื่อเป็นโรคอีกอัลลอฮฺก็จะทรงให้หายอีก)) (มุตตะฟิฮ อะลัยฮฺ บันทีกโดยอัลบุคอรียตามสำนวนนี้ หมายเลข 5743 และมุสลิม หมายเลข 2191)

2. จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เล่าว่า :

»

-

-

«

ความว่า : ท่านนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัมได้กล่าวในตอนปิดเป่าว่า

(แปลว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ นี่คือผงดินของแผ่นดินเราและน้ำลายของบางคนของเรา ทำให้การเจ็บปวดได้หายไป ด้วยการอนุมัติจากพระผู้อภิบาลของเรา)

วิธีทำ : ให้เอานิ้วชี้จุ่มน้ำลายของตัวเองแล้ววางลงบนดิน จากนั้นนำผงดินที่ติดมากับนิ้วมาทาบาดแผลหรืออวัยวะส่วนที่เจ็บ โดยกล่าวดุอาอันี้ในขณะที่ทา (มุตตะฟิฮ อะลัยฮฺ บันทีกโดยอัลบุคอรียตามสำนวนนี้ หมายเลข 5746 และมุสลิม หมายเลข 2194)

3. มีรายงานจากอบีสะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ว่า :

. «

»

-

-

.

ความว่า : มะลาอิกะฮ์ญิบรีลได้ไปหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม แล้วกล่าวว่า “โอ้ มุหัมมัด ท่านเจ็บหรือ ?” ท่านตอบว่า “ใช่” เขาจึงกล่าวว่า

(แปลว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอปิดเป่าท่าน จากทุกสิ่งที่รังควาญท่าน จากความชั่วร้ายของทุกชีวิตหรือดวงตาผู้โอ้อวด อัลลอฮ์จะบำบัดรักษาท่าน ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอปิดเป่าท่าน) (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2186)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับมุสลิมเมื่อเกิดโรคห่า

มีรายงานจากอุสามะฮ์ บินษัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม่า ว่าท่านเราะฮ์ลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :

»

«

ความว่า : “โรคห่านั้น คือ สิ่งสกปรกที่ถูกส่งมายังชาวอิสรออีลกลุ่มหนึ่งหรือแก่คนก่อนหน้าพวกท่าน ดังนั้นเมื่อพวกท่านได้ยินข่าวคราวการเกิดขึ้นของมัน ณ แผ่นดินใดก็จงอย่าเข้าไปที่นั่น และเมื่อมันเกิด ณ แผ่นดินที่พวกท่านพำนักอยู่ก็จงอย่าเดินทางออกจากที่นั่นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมัน” (มุตตะฟัค อะลัยฮุ บันทึกโดยอัลบุคอรีห์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 3473 และมุสลิม หมายเลข 2218)